

BÁO CÁO

**công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức
qua gần 40 năm đổi mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai**

Thực hiện Công văn số 6771-CV/BTGTW ngày 06/10/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về báo cáo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức qua gần 40 năm đổi mới đất nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai kết quả thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC QUA GẦN 40 NĂM ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC

1. Khái quát đặc điểm tình hình

Đồng Nai là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; có vị trí chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; được chia thành 11 đơn vị hành chính cấp huyện với 09 huyện, 02 thành phố với 170 đơn vị hành chính cấp xã với trên 3,2 triệu dân. Là tỉnh đa dân tộc, nhiều tôn giáo, có 50 thành phần dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh có 32 khu công nghiệp với khoảng 1,3 triệu lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp, trong đó có 70% là lao động ngoài tỉnh. Qua gần 40 năm đổi mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn được duy trì ở mức cao so với mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước: Giai đoạn 1991-1995, tăng trưởng 13%/năm; giai đoạn 1996-2000, tăng 12%; giai đoạn 2001-2005, tăng 12,8%; giai đoạn 2005-2010, tăng 13,2%; giai đoạn 2011-2015, tăng 12%, giai đoạn 2016-2020, tăng 8,14%, dự kiến tốc độ tăng trưởng bình quân 03 năm 2021-2023 tăng khoảng 6,79%". Cơ sở hạ tầng, giao thông, điện, nước, trường học, bệnh viện,... được nâng cấp và xây dựng mới. Toàn tỉnh đang có nhiều công trình trọng điểm quốc gia đang được triển khai xây dựng, nổi bật là Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, các đường cao tốc Biên Hòa - Bà Rịa, Long Thành - Dầu Giây - Liên Khương,... Công tác giáo dục đào tạo, y tế, an sinh - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước tiếp tục được tăng cường. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Đến tháng 9/2023, toàn Đảng bộ tỉnh có 940 tổ chức cơ sở Đảng với 87.909 đảng viên. Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng qua các nhiệm kỳ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt chính trị, tư tưởng và đạo đức. Qua đó không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố

niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và sự phát triển của tỉnh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước với tinh thần chủ động, tích cực hội nhập, bên cạnh những thuận lợi từ tình hình trong nước và trên địa bàn tỉnh ổn định, hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới được mở rộng và phát triển, tác động mạnh mẽ từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát huy những thành tựu đạt được từ kết quả phát triển kinh tế xã hội và đầu tư trong nhiều năm trước đây mang lại... Tình hình trong nước nói chung và Đồng Nai nói riêng cũng đang đứng trước nhiều vấn đề thách thức, đó là: Biến đổi khí hậu, hạn hán, dịch bệnh thường xuyên xảy ra và ngày càng diễn biến phức tạp; thị trường tiêu thụ một số mặt hàng nông sản luôn gặp nhiều khó khăn, thiếu ổn định; nhu cầu đầu tư cho phát triển rất lớn, nhưng nguồn lực lại hạn hẹp; năng suất lao động và sức cạnh tranh thấp; chất lượng nguồn nhân lực ở một số lĩnh vực còn hạn chế; các thế lực thù địch, phản động tăng cường hoạt động chống phá, tác động làm gia tăng những nhân tố gây mất ổn định về chính trị, xã hội... Trước tình hình đó cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã kịp thời triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân phấn đấu khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết các kỳ Đại hội của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Trong những năm qua, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tin tưởng và phấn khởi trước tình hình đất nước và địa phương: Chính trị ổn định; kinh tế - văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; quốc phòng - an ninh được tăng cường và giữ vững; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước được mở rộng, vị thế của Việt Nam được khẳng định và nâng cao trên trường quốc tế; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh luôn bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xã hội cũng như trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong những năm vừa qua.

Tuy nhiên, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh cũng còn băn khoăn, lo lắng về một số vấn đề như: Tình hình thế giới, khu vực có những biến động khó lường, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh cũng như kinh tế của đất nước, của tỉnh. Một số quy hoạch, dự án đầu tư, nhất là việc triển khai một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh còn chậm; giá cả bồi thường đất

bị thu hồi còn nhiều bất cập; tình trạng ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; vấn đề tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông; công tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản, quản lý đất đai, xây dựng ở một số địa phương chưa chặt chẽ. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh còn quan tâm, bức xúc trước tình trạng một số đảng viên, cán bộ, công chức, trong đó, có cả cán bộ cấp cao ở Trung ương và một vài địa phương (trong đó có Đồng Nai) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái các quy định của Đảng, Nhà nước đã bị xử lý kỷ luật. Một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tham nhũng, lãng phí,... bị phát hiện và xử lý hình sự đã tác động tiêu cực đến tình cảm, niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của Nhà nước.

2. Nhận thức và kết quả triển khai thực hiện ở Đảng bộ tỉnh Đồng Nai về công tác chính trị, tư tưởng và đạo đức

- Trước Đại hội VI của Đảng (1986), nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng, xác định rõ tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã gắn kết chặt chẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với công tác tổ chức. Bên cạnh công tác học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh nhằm xác định quan điểm giáo dục chính trị, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai còn quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức quản lý kinh tế cho cán bộ, đảng viên, giai đoạn 1981-1986, tỉnh đã cử 2.000 lượt cán bộ theo học các chương trình sơ cấp và trung cấp chính trị, một số đồng chí lãnh đạo đã tham dự các lớp tập huấn ở Liên Xô (cũ). Qua đó, đã đưa tỉnh Đồng Nai đạt được những thắng lợi bước đầu rất quan trọng trên nhiều mặt, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội ở giai đoạn sau.

- Giai đoạn 1986-1990, công tác tư tưởng đã góp phần thúc đẩy đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế, từng bước hình thành những quan điểm, những nguyên tắc trong chỉ đạo đổi mới. Tích cực mở rộng thông tin nhiều chiều có định hướng trong xã hội, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ các quan điểm và nhất trí đối với các chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng, trở thành phong trào hành động cách mạng trong thực hiện nghị quyết của Đảng. Niềm tin của quần chúng đối với Đảng, với chủ nghĩa xã hội được củng cố. Tăng cường đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, giảm bớt tâm trạng hoài nghi, dao động, chống đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị dân chủ trong Đảng, thực hành tự phê bình và phê bình để xây dựng nội bộ Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Giai đoạn 1991-1995, công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân được xác định là nhiệm vụ hàng đầu của các cấp ủy Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ và của từng đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TU về “Công tác tư tưởng trong tình hình mới”, chú trọng đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập các nghị quyết, chỉ thị đạt từ 80-90%. Quan tâm đến công tác giáo dục, phổ biến các chủ trương, chính sách của

Đảng và Nhà nước, giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên. Đẩy mạnh giáo dục phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nâng cao cảnh giác cách mạng. Do đó, mặc dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội trong nước khó khăn, khủng hoảng nhưng tư tưởng của đại bộ phận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân cơ bản ổn định, thể hiện sự nhất quán với các quan điểm, chủ trương đổi mới của Đảng. Niềm tin và Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố vững chắc, tình hình an ninh chính trị của tỉnh được đảm bảo ổn định.

- Giai đoạn 1996-2000, công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng luôn được coi là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Công tác tư tưởng trong tình hình mới”, Bên cạnh đó, công tác giáo dục, rèn luyện về đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh trong cán bộ, đảng viên thông qua các đợt học tập về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; các đợt sinh hoạt chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2). Qua đó đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí về tư tưởng và hành động ngày càng cao trong Đảng và toàn xã hội, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, giữ vững ổn định chính trị,... củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đã có 13.876 cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức các mặt, trong đó đào tạo từ trung cấp trở lên cho 5.196 cán bộ và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho 86.80 cán bộ.

- Giai đoạn 2001-2005, công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được các cấp ủy xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện từng nghị quyết. Việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trách nhiệm của các tổ chức đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên được tăng cường, ngăn ngừa mọi biểu hiện vi phạm trong Đảng. Công tác tư tưởng, luận được coi trọng, đội ngũ cán bộ, đảng viên qua đào tạo, bồi dưỡng đã phát huy tốt năng lực của mình trên từng vị trí công tác. Đã đào tạo, bồi dưỡng được 14.032 lượt cán bộ lãnh đạo các cấp, các trung tâm chính trị cấp huyện đã bồi dưỡng cho 143.508 lượt cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã tiến hành tổng kết 13 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TW ngày 28/3/1992 của Bộ Chính trị (khóa VII) về “công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay”. Qua tổng kết, tỉnh đã đánh giá thực trạng tình hình một cách khách quan, toàn diện, nghiêm túc chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, trên cơ sở đó đã rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhằm làm sáng tỏ những vấn đề đang đặt ra trong thực hiện công tác lý luận góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời đề ra những mục tiêu, phương hướng và giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01 -NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn toàn tỉnh.

- Giai đoạn 2005-2010, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được xác định là nhiệm vụ hàng đầu và có những đổi mới quan trọng, luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Công tác học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc, tích cực đổi mới về nội dung, phương pháp, cách thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị thường xuyên, sâu rộng, có sức lan tỏa, tác động tích cực đến mọi mặt đời sống xã hội. Các cấp ủy đã tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bác bỏ các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ quy hoạch được thực hiện hiệu quả. Công tác tổng kết thực tiễn đã được các cấp ủy quan tâm, qua đó đã rút ra được những kinh nghiệm từ thực tiễn để các cấp ủy kịp thời điều chỉnh, bổ sung nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

- Giai đoạn 2010-2015, công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ tỉnh được đổi mới về nội dung và phương thức theo hướng đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác tuyên truyền miệng. Việc triển khai quán triệt các nghị quyết của Đảng được thực hiện tốt, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên và tạo sự đồng thuận của Nhân dân đối với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Việc nghiên cứu, nắm bắt diễn biến tình hình về tư tưởng, tâm trạng xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên. Công tác giáo dục lý luận chính trị được quan tâm góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ thuộc diện quy hoạch. Chế độ học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên được triển khai thực hiện thường xuyên. Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quyết định số 272-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Ban hành quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 55-QĐ/TW của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên được tập trung chỉ đạo.

- Giai đoạn 2015-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 08-QĐ/TU ngày 11/10/2017 về “Văn hóa trong Đảng tại Đảng bộ tỉnh Đồng Nai”, qua triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh đã đạt những kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng về chính trị được đặc biệt chú trọng. Nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên các lĩnh vực được cụ thể hóa, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực. Bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức

đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng được coi trọng và tăng cường; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được quan tâm chỉ đạo; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bước đầu có chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng được chú trọng và tiếp tục được đổi mới, góp phần tạo sự đoàn kết nhất trí trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và các quy định của Đảng về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được triển khai đồng bộ đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng và hệ thống chính trị, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

- Giai đoạn 2020-6/2023, (hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025). Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được coi trọng. Các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đổi mới cả về nội dung lẫn phương thức hoạt động trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bằng nhiều hình thức phong phú... tạo sự đồng thuận, thống nhất trong Nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh: 100% cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời phản ánh, đề xuất cấp ủy tháo gỡ, không để phát sinh tư tưởng thiếu tích cực. Tăng cường các giải pháp thiết thực, hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tránh để phát sinh “điểm nóng”, góp phần giữ vững an ninh tư tưởng, chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Công tác lý luận và tổng kết thực tiễn được quan tâm đẩy mạnh, đã chỉ đạo thực hiện nghiên cứu, tổng kết 06 chuyên đề¹ gắn với các lĩnh vực đột phá theo Nghị quyết Đại hội và

¹ (1) Xây dựng đội ngũ cán bộ phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của Đồng Nai; (2) Công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; (3) Xây dựng đội ngũ cán bộ phục vụ tổ quốc, phục vụ Nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của Đồng Nai; (4) Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; (5) Mô hình kinh tế Đồng Nai phát triển bền vững; (6) Phát triển hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

tình hình thực tiễn của tỉnh để cung cấp những dữ liệu có giá trị phục vụ việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Những chủ trương, giải pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức từ năm 1986 đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, nhất là từ khi đổi mới đến nay, Đảng ta luôn xác định công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức có vai trò trọng yếu đối với công tác xây dựng Đảng, là những nhân tố quyết định đến vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Qua gần 40 năm đổi mới đất nước, trên cơ sở các nghị quyết Đại hội Đảng và nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương các khóa VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai luôn xác định công tác chính trị, tư tưởng và đạo đức là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh, những chuyển biến nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức được thể hiện rõ trong các nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai các khóa IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, với những nội dung cụ thể:

- Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 1986-1990 đã xác định giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng trong thời kỳ đổi mới: “Công tác chính trị, tư tưởng phải đổi mới về nhận thức, nội dung và hình thức giáo dục nâng cao nhiệt tình cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhằm xây dựng và củng cố lòng tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ chủ nghĩa xã hội, nên cao ý chí cách mạng tiến công, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong việc vận dụng và thực hiện nghị quyết của Đảng”².

- Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 1991-1995 đã xác định: “Trước tình hình nhiệm vụ mới, công tác tư tưởng phải được tăng cường và nâng cao chất lượng, phải coi là một trong những nhiệm vụ chính của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Phải cải tiến nội dung giảng dạy tại các trường Đảng, trung tâm giáo dục chính trị. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, kiên trì mục tiêu của chủ nghĩa xã hội và những quan điểm đổi mới của Đảng”³.

- Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 1996-2000 xác định: “Phải coi công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu của mọi tổ chức Đảng,... Từ đó vận dụng sáng tạo, đúng đắn vào toàn bộ hoạt động xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tăng cường giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức cần, kiệm,

² Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, *Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ IV, nhiệm kỳ 1986-1990*, Nxb Đồng Nai, năm 1987, tr. 83

³ Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, *Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ V, nhiệm kỳ 1990-1995*, Nxb Đồng Nai, năm 1991, tr. 72-

liêm, chính, lối sống trong sạch, lành mạnh. Nâng cao cảnh giác các mạng, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch”⁴.

- Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2001-2005 xác định giải pháp: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng về tư tưởng, chính trị, tăng cường sự thống nhất trong Đảng từ nhận thức đến hành động, phải coi công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đảng viên nhằm đảm bảo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”⁵.

- Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VIII Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2005-2010 xác định giải pháp: “Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực cụ thể hóa đường lối của Đảng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên. Nâng cao hơn nữa nhận thức và sự kiên định của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh,... biến nhận thức chính trị thành năng lực sáng tạo, nhiệt tình cách mạng, trách nhiệm cao trước Đảng, trước dân”⁶.

- Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2010-2015 xác định giải pháp: “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới việc quán triệt và xây dựng các chương trình, kế hoạch của Đảng bộ thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kiên toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Di chúc của Người”⁷.

- Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định: “Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực cụ thể hóa đường lối của Đảng, tạo sự thống nhất cao trong nội bộ Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên”.

- Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định: “Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị. Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng Đảng. Nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên. Tăng cường xây dựng Đảng về tư tưởng: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tư

⁴ Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, *Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VI, nhiệm kỳ 1995-2000*, Nxb Đồng Nai, năm 1996, tr. 82-83

⁵ Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, *Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2000-2005*, Nxb Đồng Nai, năm 2001, tr. 117

⁶ Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, *Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005-2010*, Nxb Đồng Nai, năm 2006, tr. 86-87

⁷ Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, *Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015*, Nxb Đồng Nai, năm 2010, tr. 73

tưởng, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả công tác tư tưởng,... Tăng cường công tác bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Nắm chắc, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề tư tưởng ở các cấp ủy đảng trong xã hội. Thường xuyên nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội. Tăng cường và nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và các quy định của Đảng về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp với phương châm cán bộ chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu”⁸. Đồng thời, lĩnh vực đột phá đầu tiên được Đảng bộ tỉnh xác định là “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu ở các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp”⁹.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC QUA GẦN 40 NĂM ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC

1. Công tác xây dựng Đảng về chính trị

Qua gần 40 đổi mới, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh luôn kiên định, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của tỉnh Đồng Nai trong từng giai đoạn của thời kỳ đổi mới. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Chú trọng công tác giáo dục, đào tạo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên công chức, viên chức nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng, nguyên tắc hoạt động của Đảng, quan điểm, lập trường giai cấp công nhân của Đảng, có nhận thức, trình độ, phẩm chất, bản lĩnh chính trị và tính chiến đấu. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 02/02/1999 Hội nghị lần thứ 6 (lần 2) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Xác định rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là phải ngăn ngừa và chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

⁸ Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, *Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025*, Nxb Đồng Nai, năm 2021, tr. 112, 113, 116, 117.

⁹ Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, *Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025*, Nxb Đồng Nai, năm 2021, tr. 158.

và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Tỉnh ủy Đồng Nai luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy, các cơ quan đảng không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, nhiều đồng chí lãnh đạo các cấp ủy, các ban đảng trực tiếp chủ nhiệm các đề án, đề tài cấp tỉnh. Qua đó, năng lực, chất lượng công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc hoạch định đường lối, chính sách của các cấp ủy đảng, người đứng đầu ngày càng được nâng cao với tinh thần nắm vững chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và bám sát tình hình thực tiễn, phát huy tốt những lợi thế của tỉnh nhà trên từng lĩnh vực và trong từng nhiệm kỳ, từng giai đoạn phát triển.

Việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện với tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Gắn việc học tập, quán triệt với xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, thảo luận chương trình, kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tiễn và đa dạng hóa các hình thức triển khai ở từng cấp, từng địa phương, đơn vị. Các đồng chí bí thư cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện. Công tác theo dõi, kiểm tra, tổng kết được thực hiện thường xuyên, qua đó, đánh giá, phát hiện những hạn chế, yếu kém, kịp thời có những giải pháp điều chỉnh, khắc phục những bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Căn cứ Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, hàng năm, Tỉnh ủy tổ chức từ 2 đến 4 kỳ hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện. Qua đó đã góp phần cung cấp những kiến thức lý luận mới, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, nâng cao nhận thức và hành động cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cùng với việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, Tỉnh ủy chú trọng tổ chức các buổi tọa đàm và hội thảo khoa học¹⁰ với các nội dung liên quan trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Qua tọa đàm, hội thảo, nhiều nội dung về cả mặt lý luận và thực tiễn trên địa bàn tỉnh được làm rõ thêm; các cấp, các ngành tham mưu Tỉnh ủy Đồng Nai kịp thời có những chỉ đạo phù hợp với tình hình thực

¹⁰ Từ năm 2015 đến nay, Tỉnh ủy Đồng Nai đã phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các Tọa đàm, Hội thảo khoa học: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn mới qua thực tiễn ở Đồng Nai”; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả hoạt động các Hội Văn học nghệ thuật khu vực Đông Nam bộ”; Hội thảo khoa học “Văn hóa Đảng và xây dựng văn hóa Đảng ở Đảng bộ tỉnh Đồng Nai”; về “Bảo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX” tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần X. Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh”; Hội thảo khoa học “Học tập và làm theo Bác, rèn luyện phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay”. “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị”. “Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. “Tăng cường xây dựng chính đồn Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay”. “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với việc vận dụng vào thực tiễn ở Đồng Nai”, v.v...

tiền, giải quyết hiệu quả những vấn đề đã và đang đặt ra đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và công tác xây dựng Đảng... của tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh đó, tháng 10/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho hơn 1.200 cán bộ thuộc đối tượng 3 và cấp ủy viên sau đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 135 đồng chí cán bộ thuộc diện quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 5/2023, tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 84 đồng chí cán bộ thuộc diện quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Với các chuyên đề lý luận gắn liền với thực tiễn của tỉnh Đồng Nai, các lớp bồi dưỡng đã góp phần nâng cao kiến thức chính trị, hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, quản lý, năng lực công tác, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động cho đội ngũ cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nhiệm kỳ, đáp ứng yêu cầu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới (*phụ lục 01*).

Nhìn chung, trong gần 40 năm qua, công tác xây dựng Đảng về chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đạt được kết quả khá tốt; hầu hết cán bộ, đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Kết quả đánh giá tổ chức cơ sở đảng qua từng nhiệm kỳ, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tăng lên: Nhiệm kỳ 1991-1995 đạt 57,36%; 1996-2000 đạt 69,5%; 2005-2010 đạt 78,7%; 2015-2020 đạt trên 80%. Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ: Năm 2021 đạt tỷ lệ 96,2%; năm 2022 đạt 96,6%.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu lý luận chính trị nhất là việc tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin. Tổ nghiên cứu công tác lý luận - tổng kết thực tiễn của tỉnh được yêu cầu các sở, ban, ngành, cấp ủy đảng trực thuộc tỉnh cung cấp thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn theo chức năng, nhiệm vụ của Tổ; huy động lực lượng nghiên cứu khoa học tham gia các chương trình, đề tài nghiên cứu, tổng kết thực tiễn khoa học xã hội cấp tỉnh và tranh thủ sự cộng tác của các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh để chuẩn bị những nội dung tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực lý luận chính trị. Trong quá trình tiếp cận, khai thác, sử dụng tư liệu, tài liệu đều phải tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không để xảy ra tình trạng lộ, lọt thông tin gây ảnh hưởng đến việc xây dựng và thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trong nghiên cứu, thảo luận, hội thảo, tọa đàm... các thành viên tham dự có môi trường phát huy dân chủ, tranh luận, tìm tòi những giải pháp mới và những vấn đề lý luận mới nảy sinh với từng nội dung, chủ đề cụ thể và gắn với thực tiễn ở địa phương, đơn vị ngay tại hội thảo, diễn đàn được tổ chức theo quy

định của Đảng và Nhà nước. Đối với những đề xuất mới, dù của một người, đều được nghiên cứu chu đáo và có trách nhiệm cũng như đảm bảo sự công bằng, dân chủ đối với từng cá nhân tham dự. Khi có những đề xuất, kiến nghị khác với đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách hiện hành của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đều được báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, không được truyền bá ra bên ngoài.

Dân chủ trong tổ chức Đảng được thực hiện ngày càng có hiệu quả. Việc xây dựng chủ trương, đường lối, kế hoạch và ban hành nghị quyết của Đảng được tiến hành thảo luận trong Đảng và tham gia ý kiến của các tầng lớp Nhân dân, nhất là đối với Nghị quyết của Đảng các cấp qua các nhiệm kỳ Đại hội. Qua đó, tạo sự đồng thuận xã hội với hoạt động lãnh đạo của cấp ủy các cấp ngày càng cao. Đối với công tác tư tưởng của Đảng, tinh thần dân chủ, cởi mở, trao đổi và phối hợp giữa các cơ quan tham mưu được tiến hành thường xuyên và chất lượng ngày càng nâng cao. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng cao gắn với việc mở rộng, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Vấn đề quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ được tiến hành chặt chẽ; công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy trình, bảo đảm được tính kế thừa và phát triển, ngày càng đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh qua từng nhiệm kỳ đại hội.

2. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng

Trong gần 40 năm qua, công tác tư tưởng của các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh,... góp phần tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành các kế hoạch đề ra, giữ vững và đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội ở từng địa phương cũng như giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ ở từng giai đoạn của quá trình đổi mới. Công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, trọng tâm là tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương các khóa và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI cũng như nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; các thành tựu kinh tế - xã hội tiêu biểu của đất nước, của địa phương từ khi đổi mới đến nay. Chú trọng biểu dương các phong trào thi đua yêu nước, thi đua trong lao động sản xuất, nhất là vào các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, nhất là trong đại dịch Covid -19...

Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có hơn 4.900 báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở¹¹; 282 cộng tác viên dư luận xã hội các cấp¹². Trong gần 40

¹¹ Trong đó: BCV Trung ương ở tỉnh có 03 đồng chí; BCV cấp tỉnh có 25 đồng chí, 100% BCV Tỉnh ủy đều có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học, trình độ lý luận chính trị cử nhân và cao cấp, được cơ cấu đều là các đồng chí là lãnh đạo chủ chốt của các Ban đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. BCV cấp huyện và tương đương có 273 đồng chí; BCV của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh có 175 đồng chí; TTV cơ sở có 4.457 đồng chí. Đến nay, có 100% huyện ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cơ sở đã ban hành quyết định cùng cố, kiện toàn đội ngũ BCV, nhiệm kỳ 2020-2025.

¹² Trong đó: CTV DLXH cấp tỉnh có 20 đồng chí, cấp huyện và tương đương 262 đồng chí; 100% các đồng chí CTV DLXH cấp tỉnh đều có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học, được cơ cấu đều là các đồng chí là Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Lãnh

năm qua, hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở đảm bảo đúng với định hướng chỉ đạo của ban tuyên giáo các cấp; công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở đã được các cấp ủy đảng quan tâm; việc triển khai các nội dung theo đúng chủ đề, bám sát nội dung, hướng dẫn và định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chất lượng thông tin được tăng cường theo hướng nâng cao tính thời sự, tính tư tưởng, tính chiến đấu, tính thiết thực và định hướng dư luận xã hội tích cực.

Xác định rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội là một nội dung trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng, từ khi đổi mới đến nay, nhất là khi thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”, hàng năm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều tiến hành 02 cuộc điều tra dư luận xã hội để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân về thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước,... Bên cạnh đó, Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo thường xuyên, kịp thời theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trong các tầng lớp Nhân dân nhất là trước, trong và sau các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của đất nước hoặc sau những tình huống chính trị, xã hội phát sinh¹³ từ đó kịp thời tham mưu Tỉnh ủy có những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

Trong gần 40 năm qua, Trường Chính trị tỉnh đã triển khai thực hiện tốt việc nghiên cứu, vận dụng đưa các nguyên lý, học thuyết, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như những tư duy lý luận mới của Đảng đã được xác định trong các kỳ Đại hội Đảng vào trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Từ đó, đã góp phần không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và trình độ chính trị, tư duy cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của tỉnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh.

Các Trung tâm chính trị cấp huyện đã thường xuyên cập nhật những quan điểm, chủ trương mới của Đảng, những kiến thức lý luận mới; ứng dụng các phương pháp giảng dạy tích cực nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị đảm bảo nội dung chương trình và chất lượng theo yêu cầu. Công tác mở lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ngày càng được tăng cường, nhất là đội ngũ cán bộ

đạo của các Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 100% huyện ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc tỉnh đã ban hành quyết định củng cố, kiện toàn đội ngũ CTV DLXH, nhiệm kỳ 2020-2025.

¹³ Như sự việc các thế lực thù địch lợi dụng việc Trung Quốc hạ đặt Giàn khoan HD-981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã kích động, lôi kéo công nhân biểu tình, đập phá máy móc, nhà xưởng tháng 5/2014; sau đại dịch Covid-19 (năm 2020-2021); về việc thu hồi, giải phóng mặt bằng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng năm 2022; năm 2023 dự án Khu dân cư dịch vụ Giang Điền (Khu A) do Công ty Cổ phần đầu tư LDG, tại ấp Hòa Bình (xã Giang Điền, huyện Trảng Bom) làm chủ đầu tư chậm giao sô dô gây bức xúc cho người dân,...

chủ chốt, cán bộ dự nguồn trong quy hoạch ở cơ sở, nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ năm 1992 đến nay, Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm chính trị cấp huyện đã mở được 9539 lớp với 1.235.411 lượt học viên (*phụ lục 02*).

Đặc biệt, Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã thành lập Tổ nghiên cứu lý luận - Tổng kết thực tiễn tỉnh. Các nội dung nghiên cứu, tổng kết thực tiễn của Tổ đã góp phần quan trọng vào việc cung cấp các dữ liệu phục vụ việc xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, hiện nay Tổ nghiên cứu lý luận - Tổng kết thực tiễn tỉnh đang nghiên cứu, tổng kết 06 chuyên đề phục vụ việc xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 (*phụ lục 03*). Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh luôn coi trọng công tác lý luận, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Đưa công tác lý luận vào chương trình công tác trong hoạt động lãnh đạo hàng năm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các kế hoạch nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác lý luận và tổng kết thực tiễn trên địa bàn tỉnh¹⁴.

Bên cạnh tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt, mỗi tổ chức đảng và đảng viên luôn đề cao trách nhiệm cá nhân trong loại trừ tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các kỳ đại hội, theo chủ đề toàn khóa và chủ đề từng năm¹⁵. Thực hiện nghiêm Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động thường xuyên trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, được đông đảo cán bộ, Nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo thành phong trào rộng lớn ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Định kỳ hàng tháng, quý, thông qua các hội nghị báo cáo viên của tỉnh, hội nghị giao ban báo chí, giao ban an ninh tư tưởng - văn hóa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên định hướng thông tin tuyên truyền đối với những vấn đề phức tạp nảy sinh. Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai trong

¹⁴ Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 09/6/2016, về thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; Kế hoạch số 169-KH/TU ngày 06/4/2018 về nghiên cứu tổng kết thực tiễn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 751-QĐ/TU ngày 31/3/2017 về việc thành lập Tổ Nghiên cứu công tác lý luận - tổng kết thực tiễn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 752-QĐ/TU ngày 31/3/2017 về ban hành Quy chế làm việc của Tổ nghiên cứu công tác lý luận - tổng kết thực tiễn tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch số 213-KH/TU ngày 11/9/2018 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch số 46-KH/TU, ngày 10/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”.

¹⁵ Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 27/3/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tổ chức cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

thời gian qua đã xây dựng các chuyên mục, đăng tải nhiều tin, bài đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Hệ thống tuyên giáo các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội đã lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội để phục vụ công tác tuyên truyền, chia sẻ, bình luận những thông tin tích cực và đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết từ chuyên mục chống “diễn biến hòa bình” của Báo Quân đội Nhân dân, Báo Nhân dân, Báo Đồng Nai...

Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều tổ chức tập huấn bồi dưỡng viết bài phản bác các quan điểm sai trái, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định kỳ hàng quý còn tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cập nhật kiến thức, thông tin thời sự cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiều nội dung liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa để góp phần thực hiện tốt công tác chỉ đạo đối với ngành, địa phương, đơn vị, giữ vững trận địa tư tưởng trên địa bàn tỉnh.

3. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức

Trong gần 40 năm qua, tỉnh đã thường xuyên tổ chức triển khai học tập, quán triệt Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp thông qua việc đổi mới, sáng tạo nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp thực tiễn và hiệu quả ở từng cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị. Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phát huy vai trò trách nhiệm giám sát của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phụ trách địa bàn, lĩnh vực theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung các nội dung về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, đoàn thể hàng năm...

Thực hiện các quyết định, kết luận của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương¹⁶. Các cấp ủy triển khai thực hiện đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện trách nhiệm nêu gương, gắn với thực hiện chuyên đề hàng năm. Duy trì tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi, đảng bộ. Phần lớn cán bộ, đảng viên thể hiện tốt trách nhiệm nêu gương, có sự chuyển biến về nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm được nâng lên. Đến nay, việc thực hiện đăng ký học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương đã trở

¹⁶ Quyết định số 272-QĐ/TU, ngày 27/4/2012 về việc ban hành Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết luận số 34-KL/TU, ngày 07/7/2016, của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về Đề án “Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành trong Đảng bộ tỉnh”. Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 28/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu ở các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội” trên địa bàn tỉnh.

thành công việc thường xuyên của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên trên toàn tỉnh đăng ký thực hiện học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương. Qua đó, thể hiện tinh thần thẳng thắn, cầu thị, xây dựng trong tự phê bình và phê bình. Tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của đa số đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao, nhất là tại những bộ phận trực tiếp xử lý công việc cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo được sự đồng tình, hài lòng của Nhân dân. Hầu hết đảng viên đã thực hiện tốt Quy định số 76-QĐ/TW và hiện nay là Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về “trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú”. Tuân thủ nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, gương mẫu trong việc chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức; thể hiện được sự đoàn kết nội bộ trên tinh thần dân chủ; tích cực phòng chống các biểu hiện cục bộ, bè phái và các biểu hiện tiêu cực khác.

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng đã triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Từ năm 2006 đến nay, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức tổng kết, tuyên dương, khen thưởng hàng ngàn tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tổ chức cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, định kỳ hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng đối với các cấp ủy trực thuộc tỉnh (02 đợt/năm); chú trọng công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề với các tổ chức đảng và các đồng chí thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, tập trung kiểm tra việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị chuyên đề của Đảng¹⁷ và việc

17 Việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các cấp ủy trực thuộc tỉnh; Quyết định 428-QĐ/TU ngày 30/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 34-KL/TU của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 109-QĐ/TW của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Quyết định 728, 729-QĐ/TU ngày 12/9/2014 của BTV Tỉnh ủy về quy định trách nhiệm của cấp ủy đảng, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu ý kiến của MTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; Quyết định 801-QĐ/TU ngày 14/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định thực hiện quy chế giám sát và phân biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội; Quy định số 42-QĐ/TU về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện Chỉ thị 38-CT/TU ngày 12/9/2018 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, ...

khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW... Qua giám sát cho thấy, ban thường vụ, thường trực các cấp ủy các đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các nội dung đề ra trong Quy định số 1142-QĐ/TU và Kết luận số 34-KL/TU của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương; nêu cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hiện nay, nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng và người đứng đầu trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và đề cao trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên và chức trách, nhiệm vụ được giao có nhiều chuyển biến tích cực, có sự đổi mới phong cách, tác phong công tác, tôn trọng dân, gần dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, “nói đi đôi với làm”; tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà Nhân dân quan tâm.

Quy chế đánh giá cán bộ của tỉnh được điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện gắn với Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên; quy trình đánh giá cán bộ được đổi mới, được cụ thể hóa thành các bước thực hiện công khai, mở rộng dân chủ, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong đánh giá cán bộ, gắn với phân tích chất lượng đảng viên, kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW (khóa XIII). Các tiêu chí đánh giá được xây dựng cụ thể, mang tính định lượng cao, kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ làm thước đo chính để đánh giá cán bộ. Đối với các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, việc phân loại cán bộ còn gắn với đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và vai trò, trách nhiệm của cấp ủy viên theo quy chế làm việc.

Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/5/2016 của về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 08-QĐ/TU ngày 11/10/2017 về “Văn hóa trong Đảng tại Đảng bộ tỉnh Đồng Nai”,... Qua công tác triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng đã cụ thể hóa các nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; tăng cường công tác chỉ đạo, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, có biện pháp giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của Nhân dân, không để xảy ra tình hình phức tạp và “điểm nóng”. Công tác xây dựng và thực hành văn hóa trong Đảng về tư tưởng, chính trị; về phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; về tổ chức; về đạo đức trong toàn Đảng bộ tỉnh được đẩy mạnh, góp phần củng cố và phát huy tốt vai trò của các cấp ủy đảng, người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng Đảng là đạo đức, là văn minh.

III. ĐÁNH GIÁ NHỮNG TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC TRONG VIỆC THỰC HIỆN TỔNG THỂ CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

1. Những tác động tích cực

Trong gần 40 năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh Đồng Nai luôn coi trọng và khẳng định vai trò quyết định của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh trong quá trình lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Toàn Đảng bộ tỉnh luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng. Chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất; thường xuyên tự phê bình và phê bình; gắn bó mật thiết với Nhân dân. Đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị các cấp; chú trọng công tác xây dựng Đảng toàn diện, đồng bộ, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chủ động khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu, phát huy nội lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, do vậy đã đạt được những kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần đưa tỉnh Đồng Nai luôn nằm trong các tỉnh dẫn đầu của cả nước về phát triển kinh tế, xã hội trong gần 40 năm đổi mới.

Qua từng nhiệm kỳ, các cấp ủy đảng, các ban cán sự đảng, đảng đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, lý luận và đạo đức, cụ thể hóa các nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác chỉ đạo, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, có biện pháp giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của Nhân dân, không để xảy ra tình hình phức tạp và “điểm nóng”.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, lý luận và đạo đức trong toàn Đảng bộ tỉnh được đẩy mạnh, góp phần củng cố và phát huy tốt vai trò của các cấp ủy đảng, người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng Đảng là đạo đức, là văn minh. Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng được thực hiện theo kế hoạch, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức ngày càng gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, chính quyền, với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng trong việc khẳng định và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng Đảng bộ vững mạnh; giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; cổ vũ, động viên, khích lệ các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy đảng, cấp ủy viên đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chủ động, tích cực trong việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Quy chế nêu gương, thực hiện nói đi đôi với làm, “xây đi đôi với chống”; nâng cao hiệu quả, thực chất việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Việc đối thoại trực tiếp với Nhân dân đã giúp các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Công tác đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên mặt trận chính trị, tư tưởng, lý luận được quan tâm và triển khai tích cực với kế hoạch cụ thể. Tỉnh đã xây dựng được lực lượng đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, phát huy sức mạnh tổng hợp trong ý chí và hành động của toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Các cấp ủy đã nâng cao tinh thần phê bình và tự phê bình, đánh giá đúng ưu, khuyết điểm, chỉ ra nguyên nhân và kịp thời đưa ra biện pháp khắc phục, không ngừng nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

2. Bài học kinh nghiệm

- *Một là*, phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Các cấp ủy Đảng mà trước hết là người đứng đầu phải có nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Phải xem việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là một nội dung quan trọng, là điều kiện có tính chất quyết định trong việc xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, đối với sự nghiệp đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

- *Hai là*, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức là nhiệm vụ của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị. Phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng. Phải có tư duy biện chứng, khoa học trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin,

vận dụng sáng tạo vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể trong từng thời điểm, từng lĩnh vực, nội dung. Từ đó không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển.

- *Ba là*, việc đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trên các mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống phải bám sát thực tiễn phục vụ cho nhiệm vụ chính trị. Phải khơi dậy và phát huy tinh thần cách mạng của cán bộ, đảng viên. Việc vận dụng, hoạch định chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phải đảm bảo cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh,... góp phần thúc đẩy nhanh hơn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước.

- *Bốn là*, công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ đảng viên cần được tiến hành thường xuyên; đồng thời với việc cập nhật kiến thức mới về kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ, quốc phòng - an ninh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới,... nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có quan điểm, lập trường tư tưởng kiên định và phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh, tự giác... Qua đó không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng trong tình hình mới.

- *Năm là*, coi trọng việc phát huy dân chủ, tính sáng tạo trong công tác chính trị, tư tưởng và đạo đức. Thường xuyên cập nhật những vấn đề lý luận mới gắn liền với những vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra. Các cấp ủy Đảng cần đặc biệt quan tâm đến việc nắm bắt tư tưởng xã hội, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, kịp thời phổ biến, định hướng dư luận xã hội và tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thuộc đơn vị, địa phương mình. Phát hiện, xử lý kịp thời và hiệu quả các tình huống nảy sinh trong thực tiễn, không để xảy ra điểm nóng chính trị, xã hội.

- *Sáu là*, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; đảm bảo các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luận điệu xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước gắn với phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

IV. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

- Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, lý luận, đạo đức thời gian qua tuy đã được chú trọng nhưng chưa thực sự đồng đều. Một số cấp ủy cơ sở chưa bám sát tình hình thực tiễn và đặc thù của địa phương, cơ quan nên việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng còn có những hạn chế nhất định.

- Việc xác định trách nhiệm và thực hiện vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu ở một số đơn vị chưa được phát huy đúng mức. Công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên; chưa chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành kỷ luật đảng, chưa phát hiện kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục hoặc chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp mình tiến hành kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa, dẫn đến vi phạm phải xem xét xử lý kỷ luật.

- Vẫn còn một số đảng viên và cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật và thực hiện nhiệm vụ; chấp hành chưa nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm dẫn đến vi phạm nghiêm trọng phải xử lý kỷ luật¹⁸, nhất là vi phạm về quy chế dân chủ, sai phạm tài chính, công tác cán bộ, quản lý kinh tế, chính sách dân số, đạo đức lối sống,...

- Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trên lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức chưa thực sự đồng bộ, thường xuyên liên tục; có lúc, có nơi còn thiếu tính chủ động, nhạy bén, chưa bám sát vào quá trình xây dựng và triển khai các chủ trương lớn về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh.

- Công tác phối hợp đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm, luận điệu xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, hoạt động tuyên truyền, tán phát thông tin, tài liệu có nội dung phản động, chống phá Đảng, Nhà nước trên các trang mạng xã hội như zalo, facebook, fanpage... còn hạn chế. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch còn mơ hồ, mất cảnh giác, nhất là thế hệ trẻ..

2. Nguyên nhân hạn chế

- Nhận thức của một số cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa thấy hết tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức cũng

¹⁸ Nhiệm kỳ 1986-1990 đã xem xét kỷ luật bằng các hình thức đối với 17 tổ chức đảng và 1.317 đảng viên, trong đó khai trừ ra khỏi Đảng 476 đảng viên. Nhiệm kỳ 1991-1995, đã thi hành kỷ luật 825 đảng viên, trong đó khai trừ 201 đảng viên và ra khỏi Đảng bằng các hình thức khác 260 trường hợp. Nhiệm kỳ 1996-2000, kỷ luật 29 tổ chức Đảng và 1.072 đảng viên, trong đó cảnh cáo 21 tổ chức Đảng, 451 đảng viên, cách chức 81 và khai trừ 145 đảng viên. Nhiệm kỳ 2010-2015, xem xét kỷ luật bằng các hình thức đối với 20 tổ chức đảng, 1.573 đảng viên, trong đó cảnh cáo 07 tổ chức đảng, 534 đảng viên, cách chức 71, khai trừ khỏi đảng 151 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, xem xét kỷ luật bằng các hình thức đối với 16 tổ chức đảng, 1.695 đảng viên, trong đó xử lý hình sự (phạt tù) 49 đảng viên, xóa tên 517 đảng viên, 312 cho rút tên khỏi danh sách đảng viên. Nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đã xem xét kỷ luật 22 tổ chức đảng, 707 đảng viên, trong đó cảnh cáo 126, cách chức 20, khai trừ 73 đảng viên.

như việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

- Một số cấp ủy đảng, chính quyền ở cơ sở chưa thật sự quan tâm, chưa nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của của cán bộ, đảng viên, Nhân dân để tham mưu và có giải pháp xử lý đồng bộ, kịp thời, dứt điểm. Nội dung và phương pháp công tác chính trị, tư tưởng, lý luận, đạo đức có lúc, có nơi còn nặng về áp đặt, một chiều, sức thuyết phục không cao.

- Việc trau dồi, nghiên cứu lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng; tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của một số ít cán bộ, đảng viên trong đó có cán bộ chủ chốt chưa thường xuyên và chưa hướng vào thực chất, gắn liền với công việc. Việc nhận diện, đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ còn chưa thực sự được coi trọng và tiến hành thường xuyên.

- Công tác chỉ đạo, nắm bắt tình hình về âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa có lúc, có nơi chưa kịp thời. Chưa thu hút, khuyến khích được nhiều nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các ngành, địa phương tham gia viết bài đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phản động, chống phá Đảng trên các trang mạng xã hội và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm ở một số nơi chưa đúng thực chất, nhất là việc giám sát chuyên đề trên những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm như: Tín dụng, ngân hàng, quản lý đất đai và xây dựng cơ bản, thuế, quản lý tài sản công,... Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trên thực tế ở một số cấp ủy còn hình thức. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, nhất là việc tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm còn hạn chế.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục triển khai quán triệt, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy đã ban hành và những nội dung xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong toàn Đảng bộ tỉnh. Xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị một cách cụ thể, sát với thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị; gắn kết chặt chẽ, đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế với xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển văn hóa, con người, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

2. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình thời sự thế giới,

trong nước, đảm bảo tính định hướng tích cực, chủ động, kịp thời, hiệu quả đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng Nhân dân. Coi trọng việc thực hiện văn hóa Đảng trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, hệ thống chính trị.

3. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu; chủ động, tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị. Đặc biệt đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ dự nguồn trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thường xuyên được đào tạo và tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị gắn với việc trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, kiến thức, kinh nghiệm, năng lực công tác thực tiễn. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; trong giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

4. Đẩy mạnh việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên mới kết nạp, đảng viên trẻ, đảng viên trong các doanh nghiệp, đảng viên là đồng bào dân tộc, tôn giáo. Không ngừng giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ, giữ gìn chủ quyền quốc gia, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

5. Tiếp tục triển khai có hiệu quả, có chiều sâu và đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, thành sinh hoạt chính trị, văn hóa thường xuyên ở các tổ chức đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội các cấp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

6. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng các cơ quan làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Nâng cao trình độ, chất lượng, hiệu quả đội ngũ cán bộ các cơ quan tuyên giáo, tuyên huấn, báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các cấp ủy, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong thực hiện công tác tư tưởng. Tăng cường công tác tuyên truyền miệng theo phương châm hướng về cơ sở, thực hiện thông tin đa chiều, tích cực đối thoại, giải đáp những vấn đề bức xúc đặt ra từ cuộc sống đối với các tầng lớp Nhân dân.

7. Nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương; phát huy vai trò cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, phản động, âm mưu “diễn biến hòa bình”, phá hoại của các thế lực thù địch, nhất là trên các trang mạng xã hội; kịp thời cung cấp những thông tin để cán bộ, đảng viên, nhận diện rõ các âm mưu “diễn biến hòa bình”, biểu hiện

“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, có tác động lớn đến đời sống Nhân dân. Có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm, hiệu quả, không để xảy ra “điểm nóng”.

8. Thực hiện tốt công tác nắm bắt thông tin dư luận, kịp thời cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí liên quan đến các sự kiện lớn, quan trọng, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm diễn ra trên địa bàn tỉnh và cả nước. Kiên quyết xử lý những hành vi xâm phạm đến an ninh tư tưởng, đi ngược lại đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

9. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, nơi có nhiều bức xúc, nổi cộm, dư luận quan tâm; xử lý kịp thời, kiên quyết, triệt để, đồng bộ, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Phát huy vai trò nòng cốt của ủy ban kiểm tra các cấp gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng trong kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm kỷ luật Đảng.

Trên đây là Báo cáo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức qua gần 40 năm đổi mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai kính báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Các đ/c TVTU,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- CP.VPTU-C5,T,C3,
- Lưu VPTU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

**□
Hồ Thanh Sơn**

PHỤ LỤC 01
CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP TỈNH

(Giai đoạn 2015-6/2023)

(Gửi kèm Báo cáo số 372-BC/TU, ngày 31/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

Thời gian	Chuyên đề	Báo cáo viên
Năm 2015	Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các vấn đề đặt ra đối với Việt Nam	PGS,TS. Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
	Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) - cơ hội, thách thức đối với Việt Nam	PGS,TS. Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Năm 2016	Xu thế thay đổi cục diện kinh tế thế giới và ứng phó chiến lược của Việt Nam	PGS,TS. Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
	Tư duy mới về phát triển lực lượng doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới	PGS,TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
	Quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội theo tinh thần Đại hội XII của Đảng	PGS,TS. Đoàn Minh Huân - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản
	Xây dựng văn hóa trong Đảng - những vấn đề đặt ra đối với Đảng cầm quyền	PGS,TS. Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương
	Cách mạng công nghiệp lần thứ tư	PGS,TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Năm 2017	Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên	PGS,TS. Ngô Văn Thọ - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương.
	Những vấn đề về Chính phủ kiến tạo và yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay	PGS,TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
	Đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa - Những vấn đề đặt ra hiện nay	PGS,TS. Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương
Năm 2018	Tôn giáo và một số vấn đề trong giai đoạn hiện nay	PGS,TS. Nguyễn Thanh Xuân - Giảng viên Cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
	Một số vấn đề nhận thức về nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình hiện nay; sự phát triển lý luận từ sau Đại hội Đảng lần thứ XII đến nay	PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn - Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
	Cải cách thể chế, tạo dư địa mới cho tăng trưởng và phát triển	PGS,TS. Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
	Nâng cao năng lực điều hành của địa phương nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp	PGS,TS. Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Năm 2019	An ninh mạng và công tác đảm bảo an ninh mạng - những vấn đề đặt ra ở tỉnh Đồng Nai hiện nay	PGS,TS. Đại tá Nguyễn Tùng Hưng - Trưởng Phòng An ninh mạng, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng
	Văn hóa chính trị trong quá trình thực thi quyền lực chính trị của người lãnh đạo, quản lý và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)	PGS,TS. Lâm Quốc Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Năm 2020	<i>Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên không tổ chức</i>	
Năm 2021	<p>Những điểm mới, nổi bật trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong đó tập trung vào các nội dung: thành tựu trong công tác lý luận qua 35 năm đổi mới; những đánh giá 10 năm thực hiện hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011); 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới</p>	<p>PGS,TS. Nguyễn Việt Thông - Nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương</p>
	<p>Cục diện thế giới mới và đối sách của Việt Nam hiện nay</p>	<p>PGS,TS. Trần Thọ Quang - Phó Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh</p>
Năm 2022	<p>Xây dựng kinh tế tuần hoàn và những gợi ý đối với Đồng Nai.</p>	<p>PGS, TS. Nguyễn Tấn Vinh - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II</p>
	<p>Chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới và những gợi ý đối với Đồng Nai.</p>	<p>TS. Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông</p>
	<p>Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai và những gợi ý đối với Đồng Nai.</p>	<p>TS. Lê Hữu Phước - Trưởng khoa Lãnh đạo học và Chính sách công, Học viện Chính trị Khu vực II</p>

<p>Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, liêm chính, kiến tạo, hiệu lực, hiệu quả.</p>	<p>TS. Đào Ngọc Báu - Phó Viện trưởng Viện Chính trị học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh</p>
<p>Trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.</p>	<p>PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II</p>
<p>Triển khai các nội dung của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Đồng Nai về việc tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay</p>	<p>Đồng chí Phạm Xuân Hà - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh</p>
<p>Tổng quan về An ninh phi truyền thống và Quản trị An ninh phi truyền thống, thách thức, thời cơ và một số vấn đề mới cần chú ý đối với tỉnh Đồng Nai</p>	<p>Trung tướng, GS,TS. Nguyễn Xuân Yêm - Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống</p>
<p>Xử lý điểm nóng chính trị và điểm nóng xã hội, tranh chấp, khiếu kiện đông người gây mất an ninh, trật tự và phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai</p>	<p>Đại tá, GS,TS Đồng Xuân Thọ - Bộ Công an</p>
<p>Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch và một số biện pháp phòng ngừa của Ban Chỉ đạo 35 các cấp</p>	<p>Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín - Nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam</p>
<p>Quản trị An ninh tôn giáo, dân tộc và bảo vệ quốc phòng, an ninh trong xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai</p>	<p>PGS,TS Đỗ Cảnh Thìn - Phó Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống.</p>

	Quản trị an ninh mạng và quản trị an ninh mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai	Thiếu tướng, PGS,TS Nguyễn Xuân Toàn - Giảng viên Cao cấp Viện An ninh phi truyền thống
Năm 2023	Kỹ năng quản trị, lãnh đạo địa phương	PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II
	Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh	TS. Thân Ngọc Anh - Trưởng khoa Triết học, Học viện Chính trị khu vực II
	Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”	TS. Phan Quốc Khánh - Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II
	Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới	PGS,TS. Phạm Tất Thắng - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II
	Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay	TS. Nguyễn Xuân Trường - Vụ trưởng Vụ địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương
	Tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI và vận dụng vào thực tiễn phát triển địa phương	PGS,TS. Nguyễn Tấn Vinh - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II
	Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay	PGS,TS. Bùi Văn Huyền - Viện trưởng Viện Kinh tế phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
	Định hướng, tầm nhìn phát triển bền vững ở Đồng Nai	Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

PHỤ LỤC 02
KẾT QUẢ GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
TRONG TOÀN ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI
(Giai đoạn 1992-6/2023)

(Gửi kèm Báo cáo số 372-BC/TU, ngày 31/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

STT	Đơn Vị	Số lớp	số lượng học viên
1	Trường chính trị tỉnh	730	79932
2	Trung tâm Chính trị Thành ủy Biên Hòa	934	137121
3	Trung tâm Chính trị Huyện ủy Vĩnh Cửu	734	105589
4	Trung tâm Chính trị Huyện ủy Trảng Bom	830	84189
5	Trung tâm Chính trị Huyện ủy Thống Nhất	462	72789
6	Trung tâm Chính trị Thành ủy Long Khánh	1152	147113
7	Trung tâm Chính trị Huyện ủy Xuân Lộc	821	82537
8	Trung tâm Chính trị Huyện ủy Cẩm Mỹ	438	61121
9	Trung tâm Chính trị Huyện ủy Định Quán	486	55568
10	Trung tâm Chính trị Huyện ủy Tân Phú	606	83327
11	Trung tâm Chính trị Huyện ủy Long Thành	774	107837
12	Trung tâm Chính trị Huyện ủy Nhơn Trạch	897	108698
13	Đảng ủy Quân Sự tỉnh	32	2111
14	Đảng ủy Công an tỉnh	47	2933
15	Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh	218	31624
16	Đảng ủy Khối Doanh nghiệp	273	65895
17	Đảng ủy Tổng công ty Cao su Đồng Nai	105	7027
	Tổng cộng	9.539	1.235.411

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

PHỤ LỤC 03

**DANH SÁCH CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU, TỔNG KẾT THỰC TIỄN
CỦA TỈNH ĐỒNG NAI (GIAI ĐOẠN 2015-2024)**

(Gửi kèm Báo cáo số 372-BC/TU, ngày 31/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

TT	Tên chuyên đề nghiên cứu, tổng kết	Thời gian thực hiện
1	Công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều;	Giai đoạn 2015-2020
2	Xây dựng đội ngũ giáo viên ngành học mầm non và cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát các nhà (nhóm) trẻ trên 50 trẻ có hoạt động nuôi - dạy trên địa bàn tỉnh	Giai đoạn 2015-2020
3	Về mức độ tiếp nhận và hưởng thụ của người dân đối với các công trình cung cấp nước sạch phục vụ dân sinh;	Giai đoạn 2015-2020
4	Về công tác cải cách hành chính theo hướng hiện đại	Giai đoạn 2015-2020
5	Công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.	Giai đoạn 2015-2020
6	Xây dựng đội ngũ cán bộ phụng sự tổ quốc, phục vụ Nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của Đồng Nai;	Giai đoạn 2022-2024
7	Công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;	Giai đoạn 2022-2024
8	Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045	Giai đoạn 2022-2024
9	Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân;	Giai đoạn 2022-2024
10	Mô hình kinh tế Đồng Nai phát triển bền vững	Giai đoạn 2022-2024
11	Phát triển hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu tình hình mới.	Giai đoạn 2022-2024

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY